

การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

นายณพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมประชาคมตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ระหว่างวันที่ ๗ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชน ตลอดจนกำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ผ่านกระบวนการประชาคม เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล สามารถนำปัญหาและความต้องการของประชาชนมาวิเคราะห์จัดทำแผนงาน/โครงการต่าง ๑ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ได้ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่ และแจ้งข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาลได้รับทราบถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริง ส่งผลให้ปัญหาของประชาชนได้รับการแก้ไข และองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาลสามารถนำปัญหาและข้อมูลจากการประชาคมไปสู่กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน



### สรุปข้อมูลการมีส่วนร่วม

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ( ๒ ตำบล ๑๑ หมู่บ้าน) จำนวน ๗๗๐ คน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล จำนวน ๑๕ คน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๑ คน

### ผลจากการมีส่วนร่วม

๑. ประชาชนได้มีส่วนร่วมเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชน
๒. มีการกำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ผ่านกระบวนการประชาชน
๓. องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล สามารถนำปัญหาและความต้องการของประชาชนมาวิเคราะห์ จัดทำแผนงาน/โครงการต่าง ๆ บรรลุในแผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ส่วนราชการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ได้ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่ และแจ้งข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบ

### การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล สามารถนำปัญหาและความต้องการของประชาชนมาวิเคราะห์จัดทำแผน/โครงการต่าง ๆ บรรลุในแผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาลได้รับทราบถึงปัญหา ความต้องการที่แท้จริง ส่งผลให้ปัญหาของประชาชนได้รับการแก้ไข และองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาลสามารถนำปัญหาและข้อมูลจากการประชาคมไปสู่กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน

## การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน



### การประชุมประชาคมเรื่อง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสายทางในหมู่บ้าน (หลังร้านสงกรานต์) หมู่ที่ ๑ ตำบลชัยบาดาล อำเภอัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ระหว่างวันที่ ๗ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล จัดประชุมประชาคมตามโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสายทางในหมู่บ้าน (หลังร้านสงกรานต์) หมู่ที่ ๑ ตำบลชัยบาดาล อำเภอัยบาดาล จังหวัดลพบุรี มีประชาชนในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๑ - ๘ ตำบลชัยบาดาล และเขตพื้นที่หมู่ที่ ๑ - ๓ ตำบลมะกอกหวาน เข้าร่วมประชุมโดยผลการประชุมประชาคมทำให้โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสายทางในหมู่บ้าน (หลังร้านสงกรานต์) หมู่ที่ ๑ ตำบลชัยบาดาล สำเร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ ของการประชุมประชาคมตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎรภายในตำบล ให้มีการเดินทางสัญจรที่ดีขึ้น ทั้งด้านการติดต่อราชการด้านการศึกษา

รูปขณะดำเนินโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสายทางในหมู่บ้าน (หลังร้านสงกรานต์)  
หมู่ที่ ๑ ตำบลชัยบาดาล อำเภอัยบาดาล จังหวัดลพบุรี



# รูปหลังการดำเนินการเสร็จสิ้น

